



## รายงานการดำเนินงานของสำนักงานเลขานุการไทย – อียู เฟล็กที

ครั้งที่ 29

ประจำเดือนกรกฎาคม 2559

ในเดือนกรกฎาคม 2559 การดำเนินงานของสำนักงานเลขานุการฯ ประกอบด้วย

### 1. การประชุมประจำเดือนระหว่างสำนักงานเลขานุการไทย – อียู เฟล็กที และสำนักรับรองการป่าไม้ ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2559

วันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ.2559 สำนักงานเลขานุการไทย – อียู เฟล็กที และสำนักรับรองการป่าไม้จัดประชุมพนักงานและข้าราชการ โดยมีนายบรรจง วงศ์ศรีสุนทรผู้อำนวยการเป็นประธานการประชุม โดยการประชุมมีวัตถุประสงค์เพื่อรายงานผลการดำเนินงานงบประมาณคงเหลือประจำปี 2559 โดยที่ประชุมได้กำชับให้ TEF SO เร่งจัดทำงบประมาณ จัดทำรายงานสาธิตรายปีทุกเดือน นอกจากนี้ TEF SO ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบถึงความคืบหน้าของการจัดทำร่างนิยามความถูกต้องตามกฎหมาย การจัดทำจดหมายข่าว และแผนการประชุมการควบคุมห่วงโซ่อุปทานฯ ซึ่งเป็นภาคผนวกที่ 6 ในการจัดทำข้อตกลงการเป็นหุ้นส่วนด้วยความสมัครใจ

### 2. TEF SO เข้าหารือกับนายประลอง ดำรงค์ไทย รองอธิบดีกรมป่าไม้

วันที่ 14 กรกฎาคม 2559 เจ้าหน้าที่ TEF SO นำโดยนายบรรจง วงศ์ศรีสุนทร ผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการไทย – อียู เฟล็กที เข้าพบนายประลองดำรงศรีไทย รองอธิบดีกรมป่าไม้ เพื่อรายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับการนำเรื่องการประชุมเจรจาเข้ากรม. และการจัดทำร่างนิยามความถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งในขณะนี้สำนักงานเลขานุการฯ กำลังปรับปรุงร่างนิยามฯ ตามมติที่ประชุมคณะทำงานจัดทำข้อตกลงการเป็นหุ้นส่วนด้วยความสมัครใจ

TEF SO รายงานผลการจัดจ้างพนักงานจ้างเหมาเอกชนจำนวน 3 อัตราโดยใช้งบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนจากกรมป่าไม้ประจำปี พ.ศ. 2559 และแจ้งว่าขณะนี้การเบิกจ่ายงบประมาณของ TEF SO และสำนักรับรองการป่าไม้แยกออกจากกัน นอกจากนี้ที่ประชุมได้มีการหารือเกี่ยวกับรูปแบบการจัดประชุม Joint Expert Meeting ครั้งที่ 2 (JEM II) ซึ่งคาดว่าจะถูกจัดขึ้นในปลายปีนี้

### 3. TEF SO เข้าหารือกับผู้อำนวยการสำนักความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

วันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 ผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการไทย – อียู เฟล็กทีและเจ้าหน้าที่เข้าพบผู้อำนวยการสำนักความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ ณ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยทาง สรป.แนะนำให้ TEF SO จัดเตรียมเอกสารโดยกำหนดกรอบการเจรจา



รายงานการดำเนินงานของสำนักงานเลขานุการไทย – อียู เฟล็กที  
ครั้งที่ 29  
ประจำเดือนกรกฎาคม 2559

ในเดือนกรกฎาคม 2559 การดำเนินงานของสำนักงานเลขานุการฯ ประกอบด้วย

กรอบระยะเวลา และองค์ประกอบของผู้เข้าร่วมเจรจาเพื่อให้เกิดความชัดเจนในการยื่นเรื่องสู่คณะรัฐมนตรี โดยจัดทำเนื้อหา ซึ่งเป็นกรอบภาพโดยรวม เพื่อเป็นตัวเชื่อมต่อไปยัง Annex ต่างๆ จัดทำแผนผังเพื่อแสดงขั้นตอนการดำเนินงานในเรื่อง FLEGT ตั้งแต่ขั้นตอนแรกไปจนถึงขั้นตอนสุดท้ายคือการได้มาซึ่ง FLEGT License เพื่อให้ง่ายต่อความเข้าใจและคาดคะเนความเป็นไปได้ในการเจรจาโดยกำหนดกรอบระยะเวลาเพิ่มเติมเพื่อคาดการณ์จำนวนครั้งของการเจรจา และในการเจรจาทุกครั้งจะต้องระบุระดับความสำคัญของการเจรจาให้ชัดเจน

ส่วนในเรื่องการเจรจากับทาง EU หรือทางปลัดกระทรวงนั้นจะต้องมีการระบุเท่าที่ในการเจรจาที่ชัดเจนว่าทางประเทศไทยมีท่าทีอย่างไรต่อการเจรจาครั้งนี้ พร้อมทั้งวิเคราะห์ผลดีและผลเสียที่จะเกิดขึ้นภายหลังการเจรจาดังกล่าว โดยในการเจรจาครั้งแรกนี้ ประเด็นในการเจรจาที่ประชุมเห็นควรคือเรื่อง Gap Paper เพื่อแก้ไขนิยามความถูกต้องตามกฎหมายของไม้ (LD) ฉบับร่างให้ครอบคลุม และจะต้องหยิบยกประเด็นกฎหมายสิ่งแวดล้อมกับการทำไม้ซึ่งเป็นประเด็นที่ทาง EU ให้ความสนใจ เนื่องจากว่าหากประเทศไทยปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อม ก็จะทำให้ไม่มีประชาชนสนใจในการปลูกป่า

ดังนั้น TEF SO ควรเร่งจัดเตรียมเอกสารดังกล่าวและเตรียมความพร้อมในการยื่นเรื่องเข้าสู่คณะรัฐมนตรีต่อไป